
 

| สาํนกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปร ัชญา : เทียงตรง โปรง่ใส เป็นกลาง สรา้งสรรคผ์ลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 12/2562 

วันที่ 27 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายทินกร  นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

๓. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๒. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๔. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๖. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๗. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
๑๙. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

2. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2562 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 



๒ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3. อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
4. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๐. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๒. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๔. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
๑๕. อ.สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ 

แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 
๑๗. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๙. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๐. ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร ์
๒๑. ผศ.ดร.ณัฎฐ์ฤทัย  อรุณศิโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๒. รศ.ดร.สัญญา สะสอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๓. ผศ.ดร.จักรพงศ์  เต้ียมมี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติิ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๔. ผศ.ภานุพงษ์  หมั่นขีด อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๕. ผศ.ดร.ภาณุพัฒน์  ชัยวร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒๖. อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๗. อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๘. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๙. อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๐. อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากูล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๑. อ.ดร.รสลิน เพตะกร อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๒. อ.ทัศนันท ์ จันทร อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๓. ผศ.สมรวี อร่ามกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๔. อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๕. อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓๖. ผศ.เกษม  กุณาศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
๓๗. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตร ี รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
๓๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญภาสรณ์  ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา  

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

1.1.1 “OTOP ล้านนาสู่สากล” 
งานจัดแสดงสนิค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 6 จังหวัดภาคเหนือ 

 
 นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย



๔ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน OTOP ล้านนาสู่สากล ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2562  
ณ ห้องสักทอง ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง และน่าน เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้า
ชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น ภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้ากว่า 100 บูธ การแสดงแฟชั่นโชว์จาก
นางแบบชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การพบปะระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจ สินค้าราคามาตรฐาน
จากผู้ประกอบการ และการแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ เป็นต้น  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

1.1.2 พิธเีปิดห้องปฏิบัติการนเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 2 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาส 
เข้าร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พบว่าเป็นห้องที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณค่อนข้างมาก มีเครื่องมือที่ทันสมัย จึงอยากให้คณะและมหาวิทยาลัยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและสังคมต่อไป  
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 

 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 

 
  1.2.1 การมอบโล่เกียรติยศและของท่ีระลึกแด่ประธานสภาคณาจารย ์

และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง่  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที ่ประชุมว่า เนื ่องด้วยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  
16 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการแสดง
ความขอบคุณประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ที่ได้ทุ่มเท 
และเสียสละอย่างสูงในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคุณประโยชน์อย่างย่ิงต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ในการน้ี นายทินกร นำบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย ในนามของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ” กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง เพ่ือเป็นเกียรติประวัติสืบไป 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

  1.2.2 การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับเงนิประจำตำแหน่ง จำนวน 8 ราย  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 8 ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ได้แก่  
 ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะครุศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่ง
ทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การวัดผลและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Assessment and Evaluation of Early Childhood Children Development””  
  (2) ตำรา เรื่อง “กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย” 
 ๒)  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที ่ได้รับ 
ให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ”  
  (2)  งานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักการออนโทโลยีสำหรับระบบแนะนำการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่” (ปริมาณงาน 100%) 
 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 5 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ตัวแปรเชิงซ้อน”  
  (2)  งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื่อง “Proimal point algorithms for finding common fixed points of 
a finite family of quasi-nonexpansive multi-valued mappings in real Hilbert spaces” (ปร ิ ม าณ
งาน 80%) 
   (2.2)  เร ื ่อง “Existence theorems of a new set-valued MT-contraction in 
b-metric spaces endowed with graphs and applications” (ปริมาณงาน 80%) 
   (2.3)  เ ร ื ่ อ ง  “ Fixed point theorems for Multivalued Nonself G-Almost 
Contractions in Banach Spaces Endowed with Graphs” (ปริมาณงาน 50%) 
   (2.4)  เ ร ื ่ อ ง  “ Fixed point theorems for nonself Nonself G-Almost 
Contractive mappings in Banach Spaces Endowed with Graphs” (ปริมาณงาน 80%) 
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 4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ หมั่นขีด อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
ผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “กลศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์”  
  (2)  งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื่อง “การออกแบบและทดสอบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลง” (ปริมาณ
งาน 80%) 
   (2.2)  เรื่อง “การพัฒนาเคร่ืองเคาะสัญญาณเวลาอเนกประสงค์สำหรับการทดลองทาง
ฟิสิกส์” (ปริมาณงาน 50%) 
 5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่
ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “กลศาสตร์ควอนตัม”  
  (2)  งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื ่อง “การติดขัดของวัสดุเม็ดภายใต้การสั ่นแนวดิ่งในฮอปเปอร์ 2 มิติ” 
(ปริมาณงาน 70%) 
   (2.2)  เ ร ื ่ อ ง  “ Study on flow and heaping of sand in two dimensional 
hopper” (ปริมาณงาน 70%) 
 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม กุณาศรี อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที ่ได้รับให้เลื ่อนตําแหน่ง 
ทางวิชาการ จํานวน 4 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2”  
  (2)  งานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื่อง “การเลือกอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยวในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” (ปริมาณงาน 70%) 
   (2.2)  เรื่อง “การเลือกเอกลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยชมพู” (ปริมาณงาน 70%) 
   (2.3)  เรื่อง “ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับกาแฟอราบิก้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (ปริมาณงาน 60%) 
 7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 3 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “ENG 2107 : English Syntax 1”  
  (2)  งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักเรียนไทย
เชื้อสายคะฉิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่นะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่” (ปริมาณงาน 50%) 
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   (2.2)  เรื่อง “Implementing a Speech Analyzer Software to Enhance English 
Pronunciation Competence of Thai Students” (ปริมาณงาน 100%) 
 8)  รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 4 รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “พุทธศาสนพิธี”  
  (2)  ตำรา เรื่อง “จริยศาสตร์” 
  (3) งานวิจัย จำนวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
   (3.1)  เรื ่อง “Buddhism Socialization Heauy Nam Rin Community Keeleg 
Sub-distric Maerim Distric Chiang Mai Province” (ปริมาณงาน 100%) 
   (3.2)  เรื ่อง “แนวคิดเรื ่องการทำแท้งกับผลกระทบทางจริยธรรมในทัศนะของ
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” (ปริมาณงาน 100%) 
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 1.2.3 ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
   เรื่อง ผลการคดัเลือกสถาบันการศึกษาเปน็สถาบนัผลิตและพัฒนาคร ู

ในโครงการสรา้งโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หา่งไกล 
เป็นครูรุน่ใหม่เพื่อพัฒนาคณุภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และ เรื่อง เกณฑ์
การคัดกรองและคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ ่นใหม่เพื่อกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอ
โครงการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็น “สถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563” รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.3 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

  



๘ 
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๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 วันที่ 19 สงิหาคม 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสำคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 1.3.2 วารสารพงิค์ราชภัฏ ปีที่ 16 จำนวน 3 ฉบับ  

1) ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
  2) ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 
  3) ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารพิงค์ราชภัฏ ปีที่ 16 
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.2 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 1.3.3 วารสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จำนวน 2 ฉบบั ได้แก่ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที ่ประชุมว่า ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทำวารสาร 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่เป็นประเด็นสําคัญ
ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.3 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
  



๙ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงานการประชุม 

ครั้งที่ 10/๒๕๖2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 5 บรรทัดที่ 8 แก้ไขข้อความ จากเดิม “...แต่ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเพิกถอน
ลง มหาวิทยาลัย” เป็น “...แต่ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการเพิกถอนลง มหาวิทยาลัย” 

2. หน้า 9 บรรทัดที่ 342 เพิ่มเติมข้อความ จากเดิม “...แจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของ
บริหารหรือไม่...” เป็น “...แจ้งว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือไม่...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
 - ไม่ม ี-    
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 - ไม่ม ี-    
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  4.2.1 การอนุมัติใหป้ริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 9/2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน 121 คน ซึ่งเป็น
การดำเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 
  



๑๐ 
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สำเร็จการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 20 คน   
 ระดับปริญญาตรี 101 คน 

   รวม 121 คน 
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน  121 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นำเสนอ 

 
4.2.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานเิทศศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562  
เมื ่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
นําข ้อเสนอแนะของกรรมการสภาว ิชาการไปปร ับปรุงแก ้ไข และให ้งานเลขานุการสภาว ิชาการเป็น 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 

1) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้ลดจำนวนหน่วยกิตลง จะเป็นไปได้หรือไม่ที่
หลักสูตรจะลดจำนวนหน่วยกิตลงจากเดิม 

2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา GEN 1201 และ 1202 ไม่เกิดความรู้หลัก
แต่อย่างใด ซึ่งในความเป็นจริงทั้งสองรายวิชาควรมีความรู้หลักเกิดขึ้น  

3) หลักสูตรนี้ไม่มี selected topic และ current issue เพราะอาจต้องการความยืดหยุ่น 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก และบางครั้งควรมีอาจารย์พิเศษ (Guest Professor) เข้ามาช่วย 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ 



๑๑ 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า การเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ขาดประธานประโยค  
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ดังน้ี  

1) ปรัชญา จากเดิม “ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ควรมีความรู้ความสามารถ
...” เป็น “ผู้เช่ียวชาญบัณฑิตในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ควรมีความรู้ความสามารถ...”  

2) วัตถุประสงค์ ควรพิจารณาทบทวนและปรับแก้คำขยายความใหม่เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจง่ายย่ิงขึ้น 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ให้ข้อเสนอแนะว่า หน้า 61 ข้อ 13 และข้อ 15 ควรพิจารณาทบทวนการระบุเครื่องหมายในช่อง
คอลัมน์ช้ันปีอีกคร้ังหน่ึง เนื่องจากนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ได้สำเร็จการศึกษาไปเรียบร้อยแล้ว 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาการทำเป็นหลักสูตรระยะสั ้น 3 เดือน 6 เดือน เช่น หลักสูตรการเป็น 
ผู้ประกาศข่าว เป็นต้น ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม หรือในรูปแบบของประกาศนียบัตร เนื่องจากปัจจุบัน
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแนวโน้มที่จะไม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
และรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 
ถึงร้อยละ 60 ดังน้ัน หากหลักสูตรต่าง ๆ ปรับตัวเร็วขึ้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต   

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ใช่หลักสูตร 4 ปี โดยเฉพาะ 
การจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในกรณีนี ้หรือไม่ 
อย่างไร เน่ืองจากตนได้เคยให้ข้อเสนอแนะไว้หลายครั้ง 

6. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยควรให้นโยบายไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อจัดทำหลักสูตร
ระยะสั้นอย่างจริงจัง และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าภายในปีใด 

7. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมการและอยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) แต่ยังไม่ได้นำเรียนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเตรียมการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไประดม
ความคิดเห็นจากอาจารย์ใหม่ ๆ มาเป็นถังความคิด (Think Tank) ซึ่งได้ข้อสรุปสำคัญ 2 ประการ ได้แก่  
1) การทำหลักสูตรระยะสั้น คณะทำงานได้รวบรวมหลักสูตรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและแจ้งไปยังภาควิชาต่าง ๆ 
ว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ประสงค์จะทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งได้กำหนดไว้หลายรูปแบบ โดยเน้นให้การศึกษา
กับทุกช่วงวัยได้เข้ามาศึกษาและสะสมหน่วยกิตไว้ เมื่อศึกษาครบจำนวนหน่วยกิตก็สามารถรับปริญญาได้ เป็นต้น 
และ 2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีแนวคิดว่าต้องการลดจำนวนนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย แต่จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องไม่ลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดและ
ค่อนข้างแออัด นักศึกษาสามารถเรียนอยู่ที่บ้านหรือที่ใดก็ได้ เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 
ในขณะนี้ คือ การสอบกลางภาคของนักศึกษา ซึ่งครั้งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทดลองสอบโดยไม่ใช้กระดาษ 
เป็นการสอบออนไลน์ครั้งแรก และจะทดลองอีกครั้งหนึ่งในการสอบปลายภาค ทั้งนี้ จะสามารถประหยัด 
การใช้กระดาษและต้นทุนต่าง ๆ ได้ค่อนข้างมาก การสอบดังกล่าวนักศึกษาแต่ละคนจะได้ข้อสอบที่เป็นระบบสุ่ม
และเป็นชุดข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาเรียนเป็นข้อมูลเพ่ือทราบต่อไป 
  



๑๒ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า การเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาระสำคัญหรือ
แก่นแท้คืออะไร ควรพิจารณาปรับแก้ให้มีความกะทัดรัด กระชับ ได้ใจความ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
สาระสำคัญคืออะไร รวมถึงการเขียนการพัฒนาหลักสูตร หน้า 7 ควรเพิ่มเติมข้อมูล จากเดิม “จากยุทธศาสตร์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...” เป็น “จากยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น...”  

2. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า หลักสูตรน้ีเท่าที่ทราบเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของคนมากที่สุดในขณะน้ี 
ทำอย่างไรที่จะสามารถเชื ่อมโยงกับบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมให้ได้ เช่น บริษัทจะให้ทุนสำหรับ
นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จนสำเร็จการศึกษา และให้ไปทำงานที่บริษัทโดยได้รับเงินเดือนทุกเดือน แต่มีข้อตกลงว่า
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องไปทำงานที่บริษัทนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างมาก 
รวมถึงบางครั้งนักศึกษาอาจจะต้องทำการศึกษางานวิจัยบางอย่างด้วย ดังนั้น นักศึกษาสามารถนำประเด็น
หัวข้องานวิจัยของทางบริษัทมาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทางบริษัทและต่อนักศึกษาเองในคราวเดียวกันได้ 
  
  



๑๓ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

 อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการ 
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อสังเกตว่า 
ในรายละเอียดของการเขียนความสำคัญและเนื้อหาต่าง ๆ ในเล่มจะใช้ชื่อหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชา ทั้ง ๆ ที่ 
หากเป็นชื่อหลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ควรพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 
อาจารย์ทัศนันท์ จันทร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร นำเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา



๑๔ 
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เทคโนโลยีเว ็บ หลักส ูตรปร ับปร ุง พ .ศ . 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั ้งท ี ่ 12/2562  
เมื ่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ 
ความถกูต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นดังน้ี 

1) เมื่อพิจารณาดูแล้วค่อนข้างหนักที่จะเรียนให้ครบตลอดหลักสูตร เนื่องจากเป็นเรื่อง
ของโปรแกรม และใช้ระยะเวลาในการเรียนถึง 4 ปี ในขณะที่ปัจจุบันการเขียนเว็บต่าง ๆ จะเปิดสอน 
ในลักษณะ Training เป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรอาจมีการปรับปรุงหรือทำเป็นลักษณะของ Training Program 
ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากของการบริการวิชาการและการหารายได้ให้กับ
ภาควิชาต่อไป เพราะหากนักศึกษาเรียนจำนวนน้อยอาจส่งผลกระทบต่ออาจารย์ซึ่งจะทำให้มีโหลดการสอน
น้อยลง ดังนั้น ควรมองหาทางเลือกหลาย ๆ ช่องทางเพื่อเพิ่มการแข่งขันที่มากขึ้น เช่น ส่งนักศึกษาเข้า
ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่จะสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต  

2) ควรจัดพื้นที่ให้นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา (ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ) ได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อระดมความคิดต่าง ๆ 
อาจทำให้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งนักศึกษาวัยเดียวกันอาจจะคุยกันแล้วเข้าใจกันได้ง่าย และหากมี
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่โดดเด่น อาจทำให้มีบริษัทต่าง ๆ สนใจร่วมงานกับนักศึกษาในอนาคต 

3) ควรทำ MOU กับบริษัทไอทีต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทนั้นส่งบุคลากรมาช่วยสอนและ
แนะนำหรือให้นักศึกษาได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป 

4) หากเป็นไปได้มหาวิทยาลัยควรจัดทำเป็นหลักสูตร 2 + 2   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อสังเกตว่า ควรตรวจสอบรูปแบบและความเรียบร้อยให้ถูกต้องก่อนส่งไปยัง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะหมายเลขหน้า เลขคี่ควรอยู่ด้านขวา และเลขคู่ควรอยู่ด้านซ้าย ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล 

3. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ้ดำรงตำแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวมาก และจะมี
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีเรื่องวิชาชีพมาเกี่ยวข้องจึง
เป็นอะไรที่ค่อนข้างอิสระ ดังนั้น จึงสมควรจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นอย่างมาก สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง
ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรระยะสั้นจำนวนมาก และหลักสูตรนี้ตนมองว่า 
หากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกไปไม่สามารถแข่งขันกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โดยตรงได้ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงต้องมุ่งไปในลักษณะที่เป็นการประกอบอาชีพเฉพาะเป็นส่วนใหญ่ 



๑๕ 
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หากจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อลดระยะเวลาการเข้าเรียนลงแต่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้เลยจะเป็น
ประโยชน์กว่ามาก สำหรับหลักสูตรระยะสั้น มี 2 แบบ ได้แก่ 1) หลักสูตรระยะสั้นที่อบรมโดยทั่วไป สามารถ
ดำเนินการได้เลยขึ้นอยู่กับสังคม การยอมรับ และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย และ 2) การจัดการ
หลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ปัจจุบัน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนกำลังดำเนินการเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ แต่ด้วยมีเรื่องของวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งยุ่งยากกว่าหลักสูตรนี้ที่ไม่มีเรื่องวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์จะ
สามารถปรับตัวและได้เปรียบกว่าหลักสูตรอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาคอมพิวเตอร์มีอาจารย์ที่มีศักยภาพ
ค่อนข้างมาก  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หากจัดทำเป็นหลักสูตร 2 + 2 จะส่งผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือไม่ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น 

5. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า เมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนิติบุคคล จึงไม่มีข้อกฎหมายใด 
ที่ห้ามมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต 2 ปีแรก และยังมีเกณฑ์อื่นที่รองรับซึ่งระบุไว้ว่าหากมีเหตุผลและความจำเป็น
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิต 2 ปีแรก ก็สามารถกระทำได้ ยกตัวอย่าง ล่าสุดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาแรกที่ได้ทำหลักสูตร 2 ปี เพียงแต่ 2 ปีแรกนั้น ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสียก่อน จากนั้นยังมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบังที่กำลังจะเปิดเช่นกัน ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะจัดทำหลักสูตร 2 ปีแรกก็สามารถ
กระทำได้ เพียงแต่ต้องดูบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย หลักสูตรที่ตนเห็นว่าสามารถตอบสนองโจทย์น้ี 
คือ หลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะวิทยาลัยอาชีวศึกษานั้นค่อนข้างมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ในฐานะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้ข้อมูลว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่วางแผนจะทำการเทียบกับระบบจัดการสอบ O – NET  
ไว้แล้ว คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว  

7. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการที่ตนได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และมีส่วนในการนำนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยไปใช้และดำเนินการในระดับคณะนั้น โดยเฉพาะประเด็นการปรับลดงานของทุกหลักสูตร  
ซึ่งในระดับคณะได้พิจารณา มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาเป็นหลัก คณะครุศาสตร์ได้นำผลการประเมินในรอบปี 
ที่ผ่านมาเข้าที่ประชุมคณะ พบข้อมูลที่น่าตกใจ ซึ่งระบุไว้ว่าอาจารย์สอนไม่เก่ง จนทำให้นักศึกษาลาออกจาก
มหาวิทยาลัย ตนจึงอยากเสนอ 2 ประเด็น เพื ่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและตรงตามความต้องการของ 
สภามหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยต้องมีระบบที่เข้มข้นในการนำหลักสูตรไปใช้อย่างจริงจัง 
ต้องมีระบบตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไปแล้วนำไปใช้
ประโยชน์จริงหรือไม่ อย่างไร และต้องพัฒนาอะไรต่อไป 2) ระดับภาควิชา หัวหน้าภาควิชาต้องลงมาช่วย 
ในการสอน ซึ่งอาจจะกระทบกับงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด 

8. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
มหาวิทยาลัยควรพิจารณาตั้งงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้กับภาควิชาต่าง ๆ เพราะบทบาท
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น         



๑๖ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
๔.๒.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการขอปิดหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 อย่างสมบรูณ ์

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2554 อย่างสมบูรณ์ โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  

ดังนั้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว อย่างสมบูรณ์ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและ
การศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 อย่างสมบูรณ์ 
  

๔.๓   พิจารณาแต่งต้ัง 
 

  4.3.1 แต่งต้ังผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุม  
คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2556  
 ดังนั ้น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  
๔.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
จำนวน 3 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังน้ี 
   1. นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 



๑๗ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   2. นายขวัญชัย ไชยวุฒิ  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
   3. นางสาวศุภวรรณ สุทธาวาสน์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 

 - ไม่มี -  
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 
 4.5.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในฐานะรองอธิการบดี 
นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๕  

จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์

ประจำ ให้ข้อสังเกตว่า ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่เป็นรายรับจริง กับประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งรับจริงมียอดประมาณ 1,000,000 บาท ยอดนี้ยังไม่รวมเงินกองทุนกู้ยืมใช่หรือไม่ เนื่องจาก
ข้อมูลที่นำเสนอหากพิจารณาแล้วจะเข้าใจว่ารับจริงน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ 

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
ว่า หากพิจารณาจากเล่มที่สรุปสาระสำคัญฯ หน้า 5 รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยอดรวมทั้งหมด 
คือ 1,211,233,318 บาท หากพิจารณาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายรับจริง งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ค ือ 297,936,938 บาท ในขณะท ี ่ประมาณการรายได ้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไว้ที่ 343,206,900 บาท สรุปคือต้องบวกเพิ่มไปอีกประมาณ 28 ล้าน เพราะรายรับจริงเป็นเพียงข้อมูล  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งยังเหลือเวลาอีกหน่ึงเดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น 

3. ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นที่น่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมาณ 164 ล้านบาท งบประมาณที่ขาดหายไปนั้นใช่งบดำเนินงานหรือไม่ หากใช่
จะเป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยต้องนำเงินรายได้ของตนมาบริหารจัดการ 



๑๘ 

 

| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

4. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า งบประมาณที่ลดลงนั้นได้แก่ 1) งบบุคลากร สาเหตุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ลดลงน้ัน 
เหตุเพราะลดลงตามจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ 2) งบดำเนินงาน มหาวิทยาลัย
ได้รับสนับสนุนงบประมาณที่ลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ จากเคยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 900,000 บาท ปรับลดเป็นศูนย์บาท งบการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
จากเคยได้รับการสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้รับ เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายและเงื่อนไขของสำนักงบประมาณที่ปรับลด
งบประมาณดังกล่าว และ 3) งบลงทุน ปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับงบประมาณเป็นลำดับที่ 3 จาก
เดิมเคยได้รับการจัดสรรเป็นลำดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทาได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด และมีสิ่งก่อสร้างที่ยังผูกพันกับงบประมาณ ในขณะที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สิ้นสุดผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ัน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผู้บริหารจะต้องไปผลักดันให้ได้มาซึ่งงบประมาณกันต่อไป อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มีรายการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น ได้แก่ งบเงินอุดหนุน คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรของพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวมถึงเงินอุดหนุนวิจัย และงบรายจ่ายอื่น คือ ศาสตร์พระราชา และงบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจำ ให้ข้อสังเกตว่า เล่มสรุปสาระสำคัญฯ หน้า 5 รายการค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ 
หากพิจารณาตามข้อมูลดังกล่าวจะเข้าใจได้ว่าไม่มีรายรับจากรายการน้ีใช่หรือไม่ ซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง 

6. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า รายรับจริงของค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศนั้นได้นำไปรวมไว้ในยอดเงินจำนวน 
297,936,938 เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะขอแก้ไขรายรับจริงในรายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาต่างประเทศ โดยจะนำไประบุเหตุผลไว้ตรงหมายเหตุของเล่มงบประมาณ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

7. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กล่าวว่า ผมได้
สงวนความเห็นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดสรรไปใช้ในหน่วยงานที่ได้จัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติส่วนงานภายใน พ.ศ. 2550 ซึ ่งตามระเบียบราชการของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องหลักเกณฑ์การตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. 2555 มีข้อหนึ่งระบุว่าแหล่งรายได้ของ
งบประมาณหน่วยงานที่จัดตั ้งตามพระราชบัญญัติส่วนงานภายในนั้น จะไม่นำงบประมาณแผ่นดินไปใช้  
แต่ปรากฏว่าในลำดับที่ 17 และ 18 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่ได้จัดต้ัง
เป็นส่วนงานภายในยังมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไปใช้ จึงทำให้เกิดข้อคำถามว่าถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่ และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ หากเป็นเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 
41 ต้องถือว่าเป็นส่วนราชการ จึงขอความชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

8. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ชี้แจงว่า 
ข้อกฎหมายที ่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ อ้างถึงนั ้น คือ พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งไม่ได้ระบุว่าห้ามนำงบประมาณแผ่นดินไปจัดสรรให้ส่วนงานภายใน 
เพียงแต่เป็นการเขียนไว้ในหมายเหตุซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงของ
การเปลี่ยนผ่านที่พยายามจะกำหนดให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และขณะนั้นมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงเดิม
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ส่วนใหญ่แล้วมีการตั้งหน่วยงานนอกระบบจำนวนมากที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ รัฐบาลจึงต้องออกกฎหมาย
ฉบับน้ี ดังน้ัน ต้องมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ของการเป็นมหาวิทยาลัยประกอบด้วย สิ่งเหล่าน้ีเป็นเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น หากจะศึกษาถึงอดีตที่ผ่านมา เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ได้ออกนอกระบบยังเป็นส่วนราชการ เมื่อมีส่วนงานภายในเกิดขึ้นก็ล้วนแต่ใช้
งบประมาณแผ่นดินจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมด โดยอาจเป็นสัดส่วน 10 : 90 หรือ 20: 80 สุดแล้วแต่การ
บริหารของแต่ละที่ มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล ส่วนการบริหารข้างในมหาวิทยาลัยน้ันสำนักงบประมาณไม่เคย
มาตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านี้มีสถานะเป็นอะไร ยกตัวอย่าง โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ล้วนจัด
งบประมาณแผ่นดินลงให้แทบทั้งสิ้น โดยจัดให้ตามรายหัวตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้คีย์ข้อมูลลงไปในระบบ 
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับมาจากการจัดต้ัง
ส่วนงานภายใน ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก กรณีของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมีสถานะเป็นหน่วยงาน
ภายใน ส่วนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีสถานะเป็นส่วนงานภายใน และหากยึดหลักว่าไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินลงไปได้น้ัน หน่วยงานต้ังแต่ลำดับที่ 17 - 29 ก็ไม่สามารถจัดให้ได้แม้แต่หน่วยงาน
เดียว เพราะมีสถานะเดียวกันทั้งหมด รวมถึงภาควิชาต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้จัดต้ังขึ้น   

9. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กล่าวว่า ขอให้
บันทึกคำอภิปรายของผมไว้ด้วย เนื่องจากผมก็ชี้แจงไปตามข้อกฎหมายมีระเบียบชัดเจน คือ ระเบียบของ 
สกอ. ปี 2555 ในข้อ 8 บอกว่าแหล่งรายได้จะต้องระบุ ซึ่งต้องไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน อันนี้ก็ไม่เป็นไร  
แต่ที่ชี้แจงมานั้นยังไม่มีข้อวินิจฉัยชี้ขาดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ การนำเงินแผ่นดินไปใช้ที่ขัดระเบียบก็ต้อง
ช่วยกันดู เพราะว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ พรบ.วินัยการเงินการคลัง ปี 2561 วิธีงบประมาณบอกว่า 
การใช้งบประมาณจะต้องมีกฎหมายให้ใช้ แต่หากเราไปใช้ตรงนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย โดยเฉพาะถ้าเป็น
หน่วยงานที่ตั้งตาม พรบ.ส่วนงานภายใน เพราะไม่ให้ใช้งบแผ่นดินแต่หากจะอนุโลมได้ เช่น มีบุคลากรก่อน
แล้วคนไม่มีภาระงานแล้วให้ไปน่ังอยู่ตรงนั้นแบบน้ีก็พอได้ ขอให้บันทึกไว้ด้วย 

10. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า สิ่งที่อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ให้
ข้อมูลนั้นเป็นเหตุเป็นผลพอที่จะทำความเข้าใจได้ แต่ตนขอตั้งข้อสังเกตว่า หน้า 12 รายการที่ 4 – 11 เป็น
โครงการที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก งบประมาณที่ใช้ไปเกิดประโยชน์ต่อคุณภาพของ
นักศึกษาอย่างไร หรือไปลงเฉพาะเรื่องของพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหารไม่ควรรับเงินวิจัยหรือทำงานด้านวิจัย
เนื ่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาระงานบริหารและเกิดความทับซ้อนเรื ่องต่าง ๆ อีกประเด็นในหน้า 25 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีจัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยละ 100,000 บาท แต่ยังมีตัวเลขปรากฏมา
อีกจำนวน 130,000 บาท คืออะไร และหน้า 59 รายการเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ผู้บริหารไม่มีวาระ และมีวาระ หมายความว่าอย่างไร 

11. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า หน้า 59 กรณีรายการเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารไม่มีวาระ จำนวน  
1 อัตรา น้ัน คือ หัวหน้าสำนักงานคณบดี จะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน มีอายุ 60 ปี เข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งทุกคณะ
จะมี 1 ตำแหน่ง ส่วนเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมีวาระ นั้น คือ อธิการบดี  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เป็นต้น ส่วนประเด็นของโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 100,000 บาท คือ ให้ทุกคณะเท่ากัน แต่จะมีจำนวนหลักสูตรที่แตกต่างกันก็จะให้
หลักสูตรละ 7,000 บาท เป็นต้น ส่วนประเด็นรายการโครงการที่ 4 – 11 นั้น เป็นความอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต หากอาจารย์ไม่แสดงสมรรถนะ ไม่แสดงศักยภาพของตนออกมา เพื่อช่วยกันเสนอขอ 
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งบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอก ก็อาจจะเกิดผลกระทบในอนาคต ฉะน้ัน จะหวังพ่ึงเฉพาะรายการที่ 
1 – 3 ไม่ได้ ยกตัวอย่าง รายการที่ 4 คือ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานสามารถส่งโครงการเข้ามาเพื่อรับการพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบการพิจารณาในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังน้ี  

1) ทุกโครงการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561) 

2) ทุกพ้ืนที่เน้นเป้าหมายการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 

3) ทุกโครงการต้องมีนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการรายงานผล
โครงการต้องระบุจำนวนนักศึกษาและสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ 

4) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ ดังนี้ (1) จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กองแหะ
โมเดล สะลวง – ขี้เหล็กโมเดล โป่งสมิโมเดล ป่าตุ้มดอนโมเดล และกื้ดช้างโมเดล (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 
ปางหมูโมเดล ดอยแสงโมเดล แม่ทะลุโมเดล และห้วยต้นนุ่นโมเดล 

5) กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในมิติเชิงภารกิจ ดังนี ้ (1) จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย และกลุ่มหมู่บ้านเป้าหมาย (2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ไก่แม่ฮ่องสอน เกษตรอินทรีย์ 
พืชเศรษฐกิจ (ถั่วลายเสือ ถั่วเหลือง กระเทียม บุก งา ฯลฯ) พืชเศรษฐกิจใหม่ (กัญชา กัญชง โกโก้ กาแฟ)  
   รายการที่ 5 เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ- 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
   รายการที่ 6 – 11 เป็นโครงการวิจัยที่ต้องเสนอผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
อาจารย์ต้องเขียน Proposal ที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลและเสนอมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมหาวิทยาลัย
ได้ให้นโยบายในการเร่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งไม่สามารถไปปิดกั้นผู้บริหารในการทำวิจัยได้เนื่องจากยังคงเป็น
อาจารย์คนหน่ึงที่ต้องทำผลงานวิจัยเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป  
   ประการสุดท้ายเรื่องงบประมาณบุคลากรที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ได้ต้ัง
ข้อสังเกตไว้นั้น ไม่ได้หมายถึงเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าจ้างพนักงานชั่วคราว คณาจารย์ 
เงินสมทบค่าประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่ง
ทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนการสอน เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน 268,835,700 บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณ 
ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ 

2. รับทราบข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในวงเงิน ๖๗๙,๐๕๒,๘๐๐ บาท 
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๔.6 พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 
  4.6.1 การกำหนดสาขาวิชาของคณาจารย์ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของคณาจารย์  
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 
 ศาสตราจารย์ (เชี ่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ นำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ซึ่งได้กำหนดช่ือ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพิ ่มเติม สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน บัดนี้ สำนักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเร่ืองดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 151 ง 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 แล้ว   
  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั ้งที ่ 6/๒๕๖2 เมื ่อวันที่  
31 สิงหาคม 2562 ได้พ ิจารณาอนุม ัต ิเท ียบเคียงสาขาวิชาสำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ จำนวน 121 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง การกำหนดช่ือ
สาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 
พ.ศ. 2562 
 ดังนั้น จึงขอนําเสนอการกำหนดสาขาวิชาของคณาจารย์ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วของคณาจารย์ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในลำดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.6.1 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. อนุมัติสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 52 ราย 

2. อนุมัติสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย 

3. อนุมัติสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 58 ราย 

4. อนุมัติสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย 

5. เห็นชอบการกำหนดสาขาวิชาเคมี สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ซึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนด
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ตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอ ก.พ.อ. ให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 5.1 คำพพิากษาศาลปกครองเชยีงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ บ.53/2558 

กรณี คดีพพิาทเก่ียวกับสญัญาทางปกครอง   
เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.27/2562 

  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีอาจารย์ จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 
เป็นคดีหมายเลขดําที่ บ.53/2558 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามลำดับ  
 บัดนี้ ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา “ยกฟ้อง” คดีนี้แล้ว โดยมหาวิทยาลัยถือเป็นฝ่ายชนะคดี  
โดยไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 2,117,500 บาท หรือชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้กับ อาจารย์  
จ่าสิบตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.27/2562 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๕.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ บ.27/2562 กรณีอาจารย์  
จ่าสิบตรี ดร.จอหน์นพดล วศินสุนทร ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดำที่ บ.53/2558 
 
 5.2 ผลการแข่งขนั World Hip Hop Dance Championship 2019 

ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที ่ประชุมว่า ด้วยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ทีม Refreshment ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ World Hip Hop 
Dance Championship 2019 รุ่น Junior เมื่อวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2562 ณ เมืองฟินิกส์ รัฐอริโซน่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทีม Refreshment ได้ผ่านเข้ารอบ Semi Final โดยได้คะแนนในการแข่งขันเป็นลำดับ
ที่ 15 ของโลก จาก 50 ทีม ทั่วโลก 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
คือ ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 2 ตุลาคม 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.0๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.  
 
 พัชรนิทร์ สมพุฒิ มนสิชา รัตนกิจ 
 (นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ) (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 นราธิป ปากหวาน ชาตรี มณีโกศล 
 (นายนราธิป ปากหวาน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


